

Công Việc của Chúng Tôi

Ủy Ban Quan Hệ Lao Động Quốc Gia là một cơ quan liên bang độc lập, có thẩm quyền bảo vệ quyền của người lao động trong việc thành lập tổ chức nghiệp đoàn và xác định xem có nên để nghiệp đoàn làm đại diện thương lượng của họ hay không. Cơ quan này cũng có nhiệm vụ ngăn chặn và khắc phục các phương thức sử dụng lao động bất công của hãng sở và nghiệp đoàn trong lĩnh vực tư nhân.

Tiến Hành Các Cuộc Bầu Cử

Nếu bạn muốn thành lập hoặc gia nhập một nghiệp đoàn, hoặc xác nhận một nghiệp đoàn hiện có, bạn có thể nộp đơn [yêu cầu bầu cử](#). Vui lòng liên hệ với nhân viên thông tin tại [Văn Phòng Khu Vực](#) gần nhất của bạn để được hỗ trợ.

Điều Tra Các Cáo Buộc

Nếu bạn cho rằng các quyền NLRA của mình đã bị vi phạm, bạn có thể nộp đơn tố cáo hãng sở hoặc tổ chức lao động. Bạn có thể tìm thấy biểu mẫu tính phí [tại đây](#). Vui lòng liên hệ với nhân viên thông tin tại [Văn Phòng Khu Vực](#) gần nhất của bạn để được hỗ trợ.

Tạo thuận lợi cho thương lượng dàn xếp

NLRB khuyến khích các bên giải quyết vụ việc bằng cách giải quyết thay vì kiện tụng bất cứ khi nào có thể. Trên thực tế, hơn 90% các vụ việc về phương thức sử dụng lao động bất công có căn cứ được giải quyết bằng thỏa thuận vào một thời điểm nào đó trong quy trình, thông qua việc dàn xếp giải quyết của Ủy Ban hoặc thỏa thuận riêng. Thỏa Thuận Dàn Xếp Giải Quyết của Ủy Ban

Quyết Định Vụ Việc

Khi các khiếu nại về Phương Thức Sử Dụng Lao Động Không Công Bằng do giám đốc khu vực đưa ra không dẫn đến dàn xếp thương lượng, thì các khiếu nại đó thường dẫn đến một buổi điều trần trước Thẩm Phán Luật Hành Chính của NLRB. Như trong bất kỳ thủ tục tố tụng nào tại tòa án, cả hai bên đều chuẩn bị lập luận và đưa ra bằng chứng, nhân chứng, và chuyên gia.

Thực Thi Lệnh

Khi xem xét các vụ việc, Tòa Lưu Động đánh giá cơ sở thực tế và pháp lý của Lệnh của Ủy Ban và quyết định, sau khi trình bày tóm tắt hoặc tranh luận bằng miệng, liệu có nên ký một sắc lệnh tư pháp yêu cầu tuân theo Lệnh hay không. Tòa Án cũng có thể ban hành Lệnh với lý do bên bị đơn không phản đối hoặc không có cơ sở pháp lý để phản đối hành động của Ủy Ban.